

ข่าวประจำวัน ที่ 21 เมษายน 2563

### ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	เดลินิวส์ออนไลน์	"ชินวรณ์" เร่งอนุมัติเงินให้ ปชช. ไม่เปิดสภาฯ ถก พ.ร.ก.	3
2	ไทยโพสต์ออนไลน์	'วัฒนา' พบเพียบใช้ภาษาสุภาพนะรัฐบาลรีบเยียวยาประชาชน	4
3	ไทยโพสต์ออนไลน์	'เกศปรียา' มาแล้ว! ชัดรัฐบาลไม่ทำให้ไม่ว่ากันแต่ช่วยหาเหตุผลที่ดีกว่านี้	5
4	ไทยโพสต์ออนไลน์	ศักดิ์สยามปีกรมทางหลวงเร่งดันบิ๊กโปรเจกต์หลังงานอีด 222 โครงการ	6
5	ไทยโพสต์ออนไลน์	นายกฯ เป็นผู้แทนชาวไทย บำเพ็ญกุศลองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี	8
6	ไทยโพสต์ออนไลน์	บิ๊กตู ลงนาม จม. เชิญมหาเศรษฐีแล้ว จับตาประชุม ครม. เข้มาตรการเยียวยา	9
7	ไทยโพสต์ออนไลน์	ขอบคุณ ธารธร' ผลិតอุปกรณทางการแพทย์ เปิดตัวพร้อมเริ่มส่งมอบให้โรงพยาบาล	11
8	แนวหน้าออนไลน์	'หญิงหน่อย' เผย ปชช. หมดหวังเงิน 5 พัน เรียกร้องขอโอกาสกลับมาทำงานแทน	12
9	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	"วัฒนา"แนะ 5 ข้อเยียวยาคนเดือดร้อนจากล็อกดาวน์	14
10	สยามรัฐออนไลน์	"กนก" ปลุก ส.ส. พร้อมสะท้อนเสียง ปชช.-ผลกระทบ ศก.	16
11	ไทยรัฐออนไลน์	3 พรรคร่วมเปิดเกม พท.ค้านต่อฉุกเฉิน	18
12	ไทยโพสต์ออนไลน์	"เตรียมตัวดีๆ"	26

### บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	กล้าได้กล้าเสีย : จะเอาแบบไหนกันดีล่ะ?	27
2	ไทยรัฐออนไลน์	ถึงไหนถึงกัน	29
3	ไทยรัฐออนไลน์	คาบลูกคาบดอก : เราจะไม่ทิ้งกัน (ถ้าไม่จำเป็น)	31

# ข่าวอ้างอิง

# เดลินิวส์

อังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 05.36 น.



## "ชินวรณ์" เร่งอนุมัติเงินให้ปชช. ไม่เปิดสภาถก พ.ร.ก.

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการที่รัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า การตราพ.ร.ก.ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จึงขอด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ และมีผลบังคับใช้แล้ว

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่น่ายสมคิด เชื้อคง รองประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นห่วงรายละเอียดของการใช้เงินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

ตนคิดว่าฝ่ายค้านไม่ต้องเป็นห่วง เพราะรัฐบาลจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานตามบัญชีแนบท้ายพ.ร.ก. คือ 1.แก้ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท 2.เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แก่ ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ 555,000 ล้านบาท 3.ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท และในวันที่กรม.เสนอพ.ร.ก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาขอการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต้องมีโครงการกิจกรรมการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ และหวังว่าฝ่ายนิติบัญญัติช่วยกันติดตามให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเร่งรัดให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุด

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนมีความจำเป็นที่ต้องเปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาพ.ร.ก.ดังกล่าวหรือไม่ นั้น ยังไม่ได้หารือกันในเรื่องนี้ และเป็นเรื่องที่กรม.มีหน้าที่เป็นผู้เสนอ แต่ส่วนตัวตนเห็นว่าไม่มีความจำเป็น เพราะจะมีการเปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญในวันที่ 22 พ.ค.นี้ และรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าการพิจารณาพ.ร.ก.ของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา รวมถึงการยืนยันการอนุมัติพ.ร.ก.จะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้นๆ โดยเมื่อถึงโอกาสนั้น ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และวิปของทุกฝ่ายจะร่วมกันหารืออีกครั้ง

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/770137>

## ผิดฟอร์ม!'วัฒนา'พับเทียบใช้ภาษาสุภาพแนะรัฐบาลรีบเยียวยาประชาชนจากพิษโควิด-19



21 เม.ย.63- นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำนัพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ว่า รัฐยอมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งล็อกดาวน์หรือห้ามประชาชนประกอบกิจการได้ เพราะเป็นการ ออกคำสั่งเพื่อความ ปลอดภัยสาธารณะ แต่จะต้องชดเชยหรือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว และเพื่อให้การ จ่ายเงินเกิดความเป็นธรรม ทัวถึง และมีผลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐควรดำเนินการ ดังนี้

(1) สร้างกระบวนการเยียวยาที่ไม่เกิดความยุ่งยาก โดยจ่ายเป็นคร้วเรือนตามทะเบียนบ้านซึ่งจะทำให้ ตรวจสอบง่ายโดยอาจจ่ายคร้วเรือนละ 8,000-10,000 บาทต่อเดือน และจ่ายคร่าวเดียวพร้อมกันเพื่อให้เกิดพลัง ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

(2) อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเร็วที่สุด ให้ประชาชนนำสำเนาทะเบียนบ้านไปขอขึ้นเงินกับ ธนาคารได้แล้วรัฐค่อยโอนเงินคืนให้ธนาคารต่อไป

(3) ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนได้กลับคืนชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (new normal) โดยยอมรับว่าเราไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ แต่สามารถควบคุมให้มีการแพร่ในระดับที่ต่ำ (low transmission) มีการ สูญเสียชีวิตน้อยเพราะโรงพยาบาลรองรับได้ทัน ในขณะที่เดียวกันก็เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้คนทำมาหากินโดยเฉพาะธุรกิจจาก หล้าควรได้รับโอกาสแรกเพื่อให้เกิดการซื้อขาย เกิดการผลิตและสังคมไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งการควบคุมโรค และการประกอบกิจกรรมต่างๆ

(4) สำหรับผู้ที่อาจตกหล่นทางทะเบียน เช่น ผู้เช่า หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเพราะเหตุอื่นก็ให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้

(5) หากรัฐบาลต้องการปิดน่านฟ้าต่อเพราะกลัวการแพร่ระบาดจากต่างประเทศ ก็ควรจัดเที่ยวบินไปรับคนไทย ที่ติดอยู่ในต่างประเทศได้กลับบ้าน ตามวิธีที่อารยประเทศปฏิบัติต่อคนชาติของตน

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/63767>

## 'เกศปรียา' มาแล้ว! ชาติรัฐบาลไม่ให้ไม่ว่ากันแต่ช่วยหาเหตุผลที่ดีกว่านี้หน่อยได้มั๊ยคะ



21 เม.ย.63- น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พรรคเพื่อชาติ: เกศปรียา แก้วแสนเมือง - Ketpreeya Kaewsanmuang ว่า ไม่ให้ไม่ว่ากันแต่ช่วยหาเหตุผลที่ดีกว่านี้หน่อยได้มั๊ยคะ?!? ... ผู้คนหลากหลายอาชีพที่หาเช้ากินค่ำ ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า จากปัญหาโควิด-19 เคยมีความหวังจากมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท เพื่อนำมาประทังชีวิตในช่วงเวลานี้ แต่มาตรการนี้ก็ยังมีปัญหาที่ตั้งแต่นั้นตอนการลงทะเบียนมาจนถึงการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ ซึ่งมีคนไทยหลายล้านคนถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา อยากยกตัวอย่างหนึ่ง คือ รุ่นพีเดียร์เป็นนักดนตรีเล่นดนตรีหาเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิตที่โตมา พอยื่นเรื่องเงินเยียวยาไปโดนปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นเหตุผลได้ นักดนตรีมีรายได้วันต่อวันต้องอยู่ในฐานะลูกจ้างชั่วคราวจะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจได้ยังไง??? #Thailandonly #ไม่ได้รับสิทธิ์ #Ai #Automaticidiot.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/63774>

## ศักดิ์สยามบิกรมทางหลวงเร่งดันบิกโปรเจกต์หลังงานอีด 222 โครงการ



21 เม.ย.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามโครงการขนาดใหญ่ที่ล่าช้าของกระทรวงคมนาคม ว่า ขณะนี้ยังมีหลายโครงการที่มีความล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้ข้อกฎหมาย การเข้าพื้นที่ และการควบคุมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันภาพรวมโครงการทางของกรมทางหลวง (ทล.) ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการ 500-10,000 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวน 308 โครงการ แบ่งเป็น โครงการแล้วเสร็จ 81 โครงการ และโครงการยังไม่แล้วเสร็จ 222 โครงการ

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการ 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนพระราม 2 ทางหลวงหมายเลข 35 ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ซึ่งในขณะนี้ ภาพรวมการดำเนินการเร็วกว่าแผนที่วางไว้ หรือมีความคืบหน้า 69.31% โดยสั่งการให้เร่งการคืนผิวทางหรือการลาดยาง โดยตอนที่ 1 และ 2 จะแล้วเสร็จภายใน พ.ค. 2563 และแล้วเสร็จครบ 3 ตอนหรือ 100% ภายใน ก.ค. 2563 จากนั้นจะดำเนินการทางกลับรถ หรือเกือกม้า ให้แล้วเสร็จได้ ก.พ. 2564

นอกจากนี้ ภายหลังจาก พ.ค. 2563 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการทางด่วนพระราม 3 ซึ่งเป็นทางด่วนยกระดับ โดยสั่งการให้มีการบูรณาการร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อไม่ให้มีปัญหาติดขัดเรื่องจราจร โดยขณะนี้มีการวางแผนแล้ว โดยมีการออกแบบการก่อสร้างให้ไม่รบกวนผิวทางจราจร

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย 8 สัญญา โดยจากข้อมูลพบว่า การก่อสร้างยังมีปัญหา ทั้งนี้ ตนจึงได้สั่งการให้นายสรารุท ทรงศิริไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เร่งรัดการก่อสร้าง โดยตอนนี้ช่วงที่ 1 ช่วง อ.ตอยสะแก-อ.ป่าเมียง ได้ก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจรเสร็จแล้ว และคาดว่าทุกช่วงจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดบริการได้ในช่วง ก.พ. 2564

- 3.โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ซึ่งมี 3 ตอนนั้น ในขณะนี้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้น ธ.ค. 2564 โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 และคาดว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2566 อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการแล้วเสร็จนั้น เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมจากกรุงเทพไปทางภาคตะวันตก ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาการเดินทาง เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
- 5.โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 40 สัญญา ขณะนี้ภาพรวมโครงการแล้วเสร็จกว่า 80% ยืนยันว่า จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2565 พร้อมได้สั่งการให้เร่งรัดให้เปิดให้บริการก่อน โดยขณะนี้เหลือเพียงการติดตั้งระบบความปลอดภัยและค่าผ่านทาง

นายศักดิ์สยาม กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จากสถิติวันนี้เป็นวันที่หน้าชื่นชม แต่ก็คงจะประมาทไม่ได้ซึ่งสถิติหลายอย่างชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นในการที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นี้ได้ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับในเรื่องนี้ว่าอย่าประมาท ขณะที่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการมาตั้งแต่แรกเรื่องของการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ,สถานีขนส่ง หรือที่นั่งผู้โดยสาร และที่เน้นย้ำที่สุดคือมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อผู้โดยสารขึ้น-เรือ จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างกัน

“มาตรการที่ดำเนินการนั้น เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรวมถึงการใส่หน้ากากอนามัย ขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมใส่เมื่อออกจากบ้านรวมถึงเมื่อใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ สิ้นเดือนเม.ย.นี้เมื่อรัฐบาลได้ประเมินแล้วว่าเรามีแนวโน้มในการป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีเราอาจจะมีข่าวดีมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตปกติที่เคยเป็น”นายศักดิ์สยาม กล่าว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/63777>

21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:40 น.

นายกฯ เป็นผู้แทนชาวไทย บำเพ็ญกุศลองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ



21 เม.ย.63- เมื่อเวลา 06.45 น. ที่บริเวณหน้าวัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นผู้แทนประชาชน ทำหน้าที่ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและจัดพิธีบวงสรวงสังเวยตามพิธีพราหมณ์อย่างเรียบง่าย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี โดยนิมนต์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เลขาธิการสมเด็จพะสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติ.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/63781>



21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:51 น.

## บิ๊กตู่ ลงนาม จม. เชิญมหาเศรษฐีแล้ว จับตาประชุม ครม. เข้มมาตรการเยียวยา พืชโควิด-19ล็อตใหญ่



21 เม.ย.63- ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้า ไปยังตึกบัญชาการ 1 นายกา ได้หยุดชมไม้ประดับที่ปลูกไว้ในทำเนียบรัฐบาลหลายชนิด พร้อมกับทักทายสื่อมวลชนที่ยืนบันทึกภาพอยู่บริเวณหน้าห้องผู้สื่อข่าว ซึ่งห่างจากนายกาประมาณ 15 เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม และเป็นไปตามที่สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้รุ่มล้อมสัมภาษณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐี นายกาได้ลงนามและส่งถึงมหาเศรษฐีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 เม.ย.

ทั้งนี้ สำหรับวาระการประชุม ครม. ที่น่าสนใจ สำนักงบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดร่างพร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามลำดับต่อไป

กระทรวงพลังงาน จะเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ทำงานที่บ้านช่วงโควิด -19 ทำให้ค่าไฟสูงขึ้น โดยจากเดิมใช้ไฟฟรี 90 หน่วยเป็นฟรี 150 หน่วย ประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยแต่ไม่เกิน800หน่วย หากใช้ไฟ

เกินจากเดือนก.พ.ให้ใช้ฟรี เช่น เดือนก.พ.ใช้ไฟ 300 หน่วย เดือนมี.ค.ใช้ไฟ500หน่วย ส่วนเกิน200หน่วยใช้ฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน800หน่วยแต่ไม่เกิน3,000หน่วย ส่วนเกินลด50% และผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน3,000หน่วยส่วนเกินลด30% โดยใช้งบประมาณคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้มีผล3เดือน ตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค.63

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ งดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ให้ผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ กว่า 56,598 ราย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อชื้อปัจจัยการผลิตฤดูกาลผลิตปี 2562/63

กระทรวงการคลัง เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

นอกจากนี้ กรม.จะรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประมูลงาน ให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือ Duty Free ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมถึงงานให้สิทธิประกอบกิจการ บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน และ ยังต้องจับตาว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะนำรายงานผลดี-ผลเสีย การเข้าร่วมภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ ไปยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นภาคีดังกล่าว และเข้าร่วมประชุมในเดือนสิงหาคมนี้ ตามที่ภาคประชาสังคมก้องออกมาระบุหรือไม่ ท่ามกลางความกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อราคาเมล็ดพันธุ์พืชและยารักษาโรค.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/63782>

21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:51 น.

## ขอบคุณ 'ธนารธร' ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดตัวพร้อมเริ่มส่งมอบให้โรงพยาบาล เสาร์-อาทิตย์นี้



21 เม.ย.63- นายธนารธร จิงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวเปิดตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทในเครือไทยซัมมิท ว่ามีอุปกรณ์ 2 ตัวที่ผลิตออกมาคือเตียงขนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และคลินิกเคลื่อนที่ ที่แยกออกมาต่างหากจากคลินิกอื่นๆ มีการกันห้องฝั่งบุคลากรทางการแพทย์เป็นห้องแรงดันบวก ส่วนห้องผู้ป่วยเป็นห้องแรงดันลบ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

เขากล่าวว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมี 12 โรงพยาบาล เราใช้เวลาพัฒนา 1 เดือน และเสาร์ อาทิตย์นี้ จะเริ่มส่งมอบ โรงพยาบาลที่ นนทบุรี และยะลา ก่อน เราจัดตามความเร่งด่วนของปัญหา เช่นกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มกทม. กลุ่มที่ 2 กลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/63789>

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563, 10.17 น.

## 'หญิงน้อย' เผย ปชช. หมดหวังเงิน 5 พัน เรียกร้องขอโอกาสกลับมาทำงานแทน



วันที่ 21 เมษายน 2563 คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพลสดข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid ต้องทั่วถึง และรวดเร็วให้ทันกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา น้อยได้ลงพื้นที่ส่งมอบข้าวกล่อง อาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังทุกข์ยากร่วมกับ #ทีมเพื่อไทย

ภายใต้หน้ากากผ้าที่พี่น้องประชาชนสวมอยู่ น้อยได้เห็นแววตาที่แสดงถึงความทุกข์ความกังวลใจกับความไม่แน่นอนของชีวิตตนเอง ที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาทำงานได้ กลับมามีรายได้เมื่อไหร่ จะมีอาหารมือต่อไปกินหรือไม่เท่าที่น้อยได้มีโอกาสพูดคุย แทบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ระหว่างเงิน 5,000 บาท กับการได้มีโอกาสกลับมาทำงาน กลับมาขายของ ทำอาชีพของตน พี่น้องประชาชนอยากได้อย่างหลังมากกว่าค่ะ

หลายคนบอกกับน้อยว่า พวกเขาก็ไม่อยากจะเบียดเบียนเงินภาษีของประชาชน ไม่อยากเป็นภาระของประเทศชาติเสียงสะท้อนความเดือดร้อนที่ดังแรงมากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ คือ เมื่อไหร่จะได้กลับไปทำมาหากิน ? 5,000 บาทก็หวังยาก เพราะส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธ เนื่องด้วย AI ของนายกฯ ประยุทธ์เปลี่ยนอาชีพให้พวกเขาเอง จนทำให้พวกเขากลายเป็นคนไม่มีสิทธิ์นี่คือสิ่งที่น้อย และทีมเพื่อไทย ขอเป็นตัวแทนสะท้อนเสียงคนจนให้รัฐบาลฟัง และเพราะความหิวของคน ความทุกข์ของคน รอไม่ได้ค่ะ ต้องเร่งเยียวยาทันที

ทีมเพื่อไทยในทุกจังหวัด ส.ส.ทุกคนทั้ง 136 คนได้ลงพื้นที่ดูแลความทุกข์ยากของประชาชนอย่างเต็มที่ ตัวหน้อยเองได้มีโอกาสประชุมทางออนไลน์ร่วมกับ ส.ส.เพื่อไทยหลายสิบชีวิตจากทั่วทุกมุมของประเทศ ทำให้ได้รับทราบ ความทุกข์ของพี่น้องประชาชน ปัญหาหลักของพี่น้องประชาชน คือการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ยังไม่ทั่วถึงและมีความล่าช้ามาก ไม่ทันกับความอดอยากหิวโหยของประชาชนที่ประสบภัยในส่วน สส.#ทีมเพื่อไทย พวกเราพร้อมใจออกไปทำงานอย่างหนักและเต็มที่ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องให้ได้มากที่สุด ลงมือทำทันที คนละไม้ คนละมือ ตามศักยภาพที่มี เพราะเมื่อลงไปในแต่ละพื้นที่ เราสัมผัสได้อยู่เสมอถึงความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่รุนแรงและสาหัสมาก เป็นทุกข์ที่สั่งสมมาตั้งแต่ปัญหาภัยแล้ง ฝุ่นควันพิษ วิกฤติเศรษฐกิจ และมาถูกซ้ำเติมอีก ระลอกใหญ่ด้วยวิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้

และขออภัยอีกครั้ง...ทุกข์ของพี่น้องประชาชนอยู่ที่ไหน พวกเราทีมทำงานพรรคเพื่อไทยจะรีบเข้าไปที่นั่นโดยทันที เพราะทุกข์ของพี่น้องก็คือทุกข์ของพวกเราพรรคเพื่อไทยค่ะ.

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/487858>

วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 08:13 น.

## "วัฒนา"แนะ 5 ข้อเยียวยาคนเดือดร้อนจากล็อกดาวน์ ให้จ่ายครัวเรือนละ 8 พัน-1หมื่น



วัฒนา เมืองสุข แนะนำ 5 ข้อ เยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์ ให้จ่ายเงินครัวเรือนละ 8,000-10,000 ต่อเดือน

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โฟสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเสนอแนวทางเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

รัฐยอมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งล็อกดาวน์หรือห้ามประชาชนประกอบกิจการได้ เพราะเป็นการออกคำสั่งเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ แต่จะต้องชดเชยหรือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว และเพื่อให้การจ่ายเงินเกิดความเป็นธรรม ทัวถึง และมีผลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐควรดำเนินการ ดังนี้

(1) สร้างกระบวนการเยียวยาที่ไม่เกิดความยุ่งยาก โดยจ่ายเป็นครัวเรือนตามทะเบียนบ้านซึ่งจะทำให้ตรวจสอบง่ายโดยอาจจ่ายครัวเรือนละ 8,000-10,000 บาทต่อเดือน และจ่ายคราวเดียวพร้อมกันเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

(2) อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเร็วที่สุด ให้ประชาชนนำสำเนาทะเบียนบ้านไปขอขึ้นเงินกับธนาคารได้แล้วรัฐค่อยโอนเงินคืนให้ธนาคารต่อไป

(3) ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนได้กลับคืนชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (new normal) โดยยอมรับว่าเราไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ แต่สามารถควบคุมให้มีการแพร่ในระดับที่ต่ำ (low transmission) มีการ

สูญเสียชีวิตน้อยเพราะโรงพยาบาลรองรับได้ทัน ในขณะที่เดียวกันก็เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้คนทำมาหากินโดยเฉพาะธุรกิจจาก  
หน้าควรถูกเปิดโอกาสแรกเพื่อให้เกิดการซื้อขาย เกิดการผลิตและสังคมไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งการควบคุมโรค  
และการประกอบกิจกรรมต่างๆ

(4) สำหรับผู้ที่อาจตกหล่นทางทะเบียน เช่น ผู้เช่า หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเพราะเหตุอื่นก็ให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม  
ได้

(5) หากรัฐบาลต้องการปิดน่านฟ้าต่อเพราะกลัวการแพร่ระบาดจากต่างประเทศ ก็ควรจัดเที่ยวบินไปรับคนไทย  
ที่ติดอยู่ในต่างประเทศได้กลับบ้าน ตามวิธีที่อารยประเทศปฏิบัติต่อคนชาติของตน  
รีบดำเนินการ อย่าปล่อยให้คนต้องฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้รับเงินเยียวยา บาบครับ

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/621411>

สยามรัฐออนไลน์ 21 เมษายน 2563 10:34 น

## "กนก" ปลุก ส.ส. พร้อมสะท้อนเสียง ปชช.-ผลกระทบ ศก.ใช้กลไกสภาลุยทำ 4 ข้อ



เมื่อวันที่ 21 เม.ย.นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เขียนบทความที่มีชื่อว่า “โควิด 19 กับบทบาท ส.ส. ต่อความเชื่อมั่นของประชาชน” เพื่อหวังให้ ส.ส. เตรียมความพร้อมในการใช้กลไกรัฐสภา เพื่อเสนอความคิดและสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยได้เสนอแนะใน 4 ประเด็น คือ

“1. รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ผ่านการรับฟังเสียงจากประชาชนจากการลงพื้นที่ (ช่วยเหลือประชาชน) การรับข้อร้องเรียนทางสังคมออนไลน์ในกลุ่มที่สังกัด และมีความสนใจเฉพาะ (การเมือง ธุรกิจ และสันตนาการต่างๆ) เพื่อจะได้รวบรวมประเด็นของชาวบ้านต่อปัญหาที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา เช่น มาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 (แจกเงิน 5,000 บาท การปิดเมือง และการรักษาพยาบาล เป็นต้น) พรก.ฉุกเฉิน พรก.กู้เงิน ไปจนถึงแนวทางและวิธีการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด 19

2) รวบรวมประเด็นที่ได้รับฟัง และนำความคิดเห็นเหล่านั้น รวมไปถึงข้อมูลจริงในพื้นที่ของประชาชน มาประมวลให้เป็นกลุ่มของปัญหาและผลกระทบ จากนั้นก็พิจารณาข้อเสนอในการแก้ปัญหาเบื้องต้น และระดมอย่างเป็นระบบอย่างไร ด้วยกลไกในรูปแบบไหน ตามแต่ที่เห็นสมควร เพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลในการอภิปรายผ่านระบบของสภาผู้แทนราษฎรในการสะท้อนเสียงของประชาชนและเสนอแนะแนวทางดำเนินการต่อรัฐบาลต่อไป (คาดว่าสภาฯ จะเปิดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม)

3) การศึกษาข้อมูลในพื้นที่มาอย่างดี จากบริบทจริงของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมแนวคิดในการร่วมหาทางออกจากวิกฤตในด้านต่างๆ ครั้งนี้ของ ส.ส. จะเป็นการระดมมันสมองในการแก้ปัญหา และหารือในข้อ



เรียกร้องของประชาชนผ่านตัวแทนของพวกเขา ซึ่งน่าจะทำให้มองเห็นภาพของปัญหาและทางออกที่ชัดเจนมากขึ้น ที่สำคัญ นี่คือนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลว่า รูปแบบของตัวแทนในแต่ละพื้นที่จะสามารถเชื่อมโยงกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

และ 4) เมื่อกลไกของ ส.ส. ทำงาน ระบบรัฐสภาเดินเครื่อง นายกรัฐมนตรีจะได้รับข้อมูลอีกหนึ่งชุดเพิ่มเติมขึ้นมา เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบจากล่างขึ้นบน หรือแนวตั้ง จากฐานขยับขึ้นสู่ยอด เพื่อนำไปเทียบเคียงกับข้อมูลชุดก่อนหน้านี้ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส และการเยียวยาผลกระทบของประชาชน ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอาจต่อยอดไปถึงการวางแผนฟื้นฟูประเทศที่อาจจะครบถ้วนทุกมิติ และมีความครอบคลุมในแต่ละระบบมากกว่าเดิม”

ในตอนท้ายของบทความ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านนี้ ยังได้เน้นย้ำถึง หน้าที่ของ ส.ส. ว่า “การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รับทราบถึงความคาดหวังของชาวบ้านต่อแนวทางหรือมาตรการของรัฐบาล และรับรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน ที่มาจากเสียงของประชาชนโดยตรง แล้วทำหน้าที่ส่งผ่านสิ่งเหล่านั้นไปยังผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ตรงนี้คือความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย และเป็นเกียรติภูมิอันสำคัญของความเป็นผู้แทนราษฎรที่ต้องรักษาเอาไว้เพื่อประชาชน”

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/149059>

21 เม.ย. 2563 05:20 น.

ส.ส.กอดันรัฐบาล แจง 1.9 ล้านล้านบาท



### 3 พรรคร่วมเปิดเกม พท.ค้านต่อถูกเงิน

ส.ส.พรรคร่วม รบ. กท.-ปชป.-ชทพ.ไล่บี้รัฐบาลใช้เงินมหาศาลกว่า 1.9 ลล. ต้องรอบคอบ-โปร่งใส “เทพไท” หวั่นมีผลประโยชน์ทับซ้อนช่วยแต่ทุนใหญ่ พร้อมชงลดค่าน้ำ-ค่าไฟ-มือถือ กมธ.สภาฯจ่อสอบค่าไฟแพงผิดปกติ “คำณูณ” ชัด การไฟฟ้าอย่ามาโมเมมั่ววุ่น “ศรีสุวรรณ” ชูยื่น สตง.สอบชุดเลือดชุดเนื้อ “นิพิฏฐ์” จี้ปลด มท.วางมาตรการดูแลขนส่งสินค้าเกษตร ก้าวไกลกระทันหันรัฐวางระเบิดเวลาฆ่าประชาชน “อนุดิษฐ์” ค้านต่ออายุ พ.ร.ก.ถูกเงิน พท.ไวยเพกนิวส์แจกเงินแท็กซี่ ฉะแหล่งปล่อยข่าวซ้ำเติมคนเดือดร้อน “วิษณุ” แจง สลค.ร่าง จ.ม.เปิดผนึกปิดแก้หลักเกณฑ์ใช้เงินบริจาค “ปู” ควง “ทักษิณ” ซ้อปของใช้

หลัง พ.ร.ก.ถูกเงิน 3 ฉบับ วงเงินรวมกว่า 1.9 ล้านล้านบาท ประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ บรรดา ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พากันยื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง ขอให้รัฐบาลชี้แจงการใช้เงินมหาศาลกว่า 1.9 ล้านล้านบาท อย่างรอบคอบและโปร่งใส

#### “วิษณุ” แจง สลค.ร่าง จ.ม.เปิดผนึก

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าร่างจดหมายเปิดผนึกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ถึง 20 มหาเศรษฐีไทย ว่า ยืนยันว่าจดหมายดังกล่าวไม่ใช่การขอเงิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ร่างและไม่จำเป็นต้องนำเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นเรื่องของนายคาไม่เกี่ยวกับ ครม. เว้นแต่นายคาต้องการนำมาหารือใน ครม. และที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (ศบค.) ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ เมื่อถามว่าในทางกฎหมายการระดมความคิดเช่นนี้สามารถทำได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ทำได้หมดทุกอย่าง เงินก็ได้ สิ่งของก็ได้ โครงการก็ได้ หรือการแนะนำก็ได้ ขณะนี้เขาก็ทำกันอยู่ ขอให้รอดูรายละเอียด

## ปิดแก้หลักเกณฑ์ใช้เงินบริจาค

นายวิษณุกล่าวว่า การออกมาตรการต่างๆขึ้นอยู่กับนายฯ แต่อาจนำมาหารือในที่ประชุม ครม.ก็ได้ หรืออาจเรียกผู้เกี่ยวข้องบางรายมาหารือก็ได้ ส่วนการผ่อนปรนมาตรการต่างๆยังไม่ทราบ เพราะข้อมูลทั้งหมดทุกคนรายงานมาที่นายฯ ท่านจะนำไปตัดสินใจเองเพราะต้องชั่งน้ำหนักหลายอย่าง และไม่จำเป็นต้องนำเข้า ครม. ขึ้นอยู่กับนายฯเลย เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าเกิดการติดขัดเรื่องการใช้จ่ายเงินช่วยโควิด ที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดรับบริจาคมาได้ 30 ล้านบาท ต้องแก้ไขระเบียบเพื่อนำเงินออกมาใช้หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น มีแค่แต่เรื่องอื่น ไม่มีเรื่องนี้

## ยันนายฯพูดคุยทุกภาคส่วน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การส่งเทียบเชิญภาคเอกชนร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบโควิด-19 ให้เกิดการครอบคลุมทุกมิติทุกกลุ่ม ที่สำคัญเพื่อให้ถูกกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด อาจหารือว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการเลิกจ้างงานน้อยที่สุด และนายฯจะรับฟังความเห็นจากภาคสังคม ส.ส.ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ยืนยันนายฯให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ภาคธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่ ข้าราชการ และประชาชน ทั้งนี้ นายฯขอขอบคุณภาคธุรกิจทุกบริษัทที่สนับสนุนทั้งในส่วนของเงินและอุปกรณ์หน้ากากอนามัย ช่วยแก้ปัญหาที่ผ่านมา

## จ.ม.เปิดผนึกถึงมือเจ้าสัวแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเพิ่มเติมว่า ล่าสุดหนังสือเทียบเชิญ 20 มหาเศรษฐี ส่งไปถึงมือบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายแล้ว อาทิ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี นายสารัชต์ รัตนาวะดี โดยในหนังสือมีการระบุไว้ชัดเจนว่าจะไม่ขอรับเป็นเงินบริจาค แต่ขอให้ช่วยเหลือประชาชนเป็นรูปแบบของโครงการ ในทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน

## ส.ส.พรรคร่วมเดินเกมกดดัน

ช่วงสายวันเดียวกันที่กระทรวงการคลัง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง ขอให้รัฐบาลชี้แจงการใช้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ รวมวงเงินกว่า 1.9 ล้านล้านบาท อย่างรอบคอบและโปร่งใส นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่มา ยื่นหนังสือวันนี้เพราะอยากให้รัฐบาลชี้แจงเรื่องการใช้จ่ายเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทให้ชัดเจน เพราะหากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องโดนโจมตีแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ประชาชนยังสับสนอยู่มาก ขอเสนอว่าควรนำเงินกู้ในส่วนที่ช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 600,000 ล้านบาท มาจ่ายให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนเกษตรกรที่ปัจจุบันมีอยู่ 10 ล้านครอบครัว ควรให้เงินครอบครัวละ 10,000 บาท เช่นนี้รัฐบาลจะไม่โดนครหาว่าเยียวยาไม่ทั่วถึง

## ไล่บี้ใช้เงิน 1.9 ลล. ต้องโปรงใส

นายเทพไทกล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) 500,000 ล้านบาทแก่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อปลอยกู้ผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีนั้น อยากให้ธนาคารพาณิชย์มีเกณฑ์การปลอยกู้ที่เหมือนกันทุกธนาคาร เพราะขณะนี้แต่ละธนาคารกำหนดเกณฑ์การกู้เงินแตกต่างกัน จึงกลาง-แคลงใจว่าจะสามารถปลอยกู้ถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและรายย่อยได้จริง ส่วนการตั้งกองทุนพยุงหุ้นกู้เอกชน 400,000 ล้านบาทนั้น กังวลว่าจะเป็นการช่วยเหลือแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้

### “เทพไท” ชงลดค่าน้ำ-ไฟ-มือถือ

นายเทพไทให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า จากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ประชาชนให้ความร่วมมือดี แต่กลับทำให้เกิดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งค่ากิน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ทำให้รายจ่ายครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่อประชาชนให้ความร่วมมือแล้ว รัฐบาลต้องช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วย ขอเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือ 4 ด้าน คือ 1.ค่าอาหารการกินในแต่ละวัน 2.ค่าน้ำประปารายเดือนฟรี 500 บาท ส่วนเกินลด 50% ทุกครัวเรือน 3.ค่าไฟฟ้ารายเดือนฟรี 1,000 บาท ส่วนเกินลด 50% เฉพาะมิเตอร์ประเภทบ้านอยู่อาศัย 4.ค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายลด 50% ทุกเลขหมาย ไม่ต้องกดสมัครใช้สิทธิหรือแสดงตน และฟรีอินเทอร์เน็ต 10 กิกะไบต์ทุกเลขหมาย โดยไม่ต้องกดลงทะเบียนเพิ่มเติม อยากให้รัฐบาลกล้าตัดสินใจฟันธงทันที นำเรื่องเข้า ครม. ถือว่าเป็นการช่วยกันคนละครั้ง

### กมธ.จ่อสอบค่าไฟแพงผิดปกติ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ รองประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์การอิสระ องค์การอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเรื่องค่าไฟฟ้ารอบบิลที่ผ่านมาแพงผิดปกติ จะนำเข้าที่ประชุม กมธ.เพื่อขอมติเรียกกระทรวง พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาชี้แจงต่อไป เบื้องต้นอยากให้สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเร็ว และเห็นด้วยที่ รมว.พลังงานจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือมาตรการแบ่งเบาภาระประชาชน ขอเสนอให้งดเว้นการคิดค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า หรือยิ่งใช้ยิ่งแพงออกไปชั่วคราว ในช่วงที่ยังขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่บ้าน

### จีปลัด มท.ดูแลขนส่งสินค้าเกษตร

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกร้องให้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการขนส่งสินค้าการเกษตร และสินค้าอุปโภค-บริโภค ผ่านจังหวัดต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น จ.ตรัง ไม่ยอมให้สินค้าการเกษตรจากจังหวัดอื่นผ่านเข้าไป หรือผ่านได้ยาก ทั้งที่ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศจังหวัด อนุญาตให้สินค้าบาง

ประเภท เช่น สินค้าการเกษตร สินค้าอุปโภค-บริโภคผ่านได้ ผิดกับสินค้าของบริษัทใหญ่สามารถผ่านได้สะดวก ขอให้กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

### “คำคุณ” ซ้อย่ามาโมเมมัวนี่ม

นายคำคุณ สิทธิสมาน ส.ว. กล่าวว่า เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า ยิ่งใช้มากยิ่งแพงขึ้นมาก แต่นั่นเป็นสถานการณ์ปกติ แต่รอบบิลที่ผ่านมาและอีกหลายรอบบิลคือ สถานการณ์พิเศษ คือช้อยกเว้นที่ทุกคนไม่อยากจะชิวิตในบ้านทั้งวันทั้งคืน แต่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตามนโยบายอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การไฟฟ้ามีหน้าที่โดยตรงบริการประชาชน ไม่ต้องให้เงินประชาชน แค่นี้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมากเกินไปก็พอ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดที่เคยใช้ในสถานการณ์ปกติ ต้องยกเว้นในสถานการณ์พิเศษช่วงนี้ ต้องคิดว่าจะปรับแก้อย่างไรไม่ใช่แค่ชี้แจงตามสถานการณ์ปกติ และกรุณาย่านำเรื่องการคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้ามารวมตัวเลขมาตรการลดค่าไฟ 3% แล้วโมเมมาเป็นรายการช่วยเหลือ นั่นเป็นเงินของประชาชนที่การไฟฟ้านำไปเก็บไว้นานแล้ว แทบจะหมดความจำเป็นโดยสิ้นเชิงเป็นคนละส่วนกัน

### ชู่ยี่น สดง.สอบการไฟฟ้าชูตรีต

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า จะนำหลักฐานที่มีประชาชนโดนเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบบิลที่ผ่านมาแพงแบบก้าวกระโดด ร้องเรียนต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ตรวจสอบ เป็นรัฐบาลเองที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จึงถือเป็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาล ทั้งที่ควรลดค่าไฟฟ้าให้ทุกครัวเรือน 50% การที่หลายบ้านได้รับบิลค่าไฟฟ้าแพงมหาโหด เรื่องนี้อาจมีกลเล่ชอนเงื่อนงำไว้มาก ที่หน่วยงานไฟฟ้าและผู้เกี่ยวข้องไม่บอกความจริงต่อประชาชนทั้งหมด โดยเฉพาะการเตรียมการจ่ายโบนัสให้พนักงานมากมายผู้บนความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์การผลิต การส่ง การบำรุงรักษาไฟฟ้าที่ราคาแพงเวอร์ เป็นต้นทุนที่การไฟฟ้าผลักภาระมาให้ ประชาชนรับผิดชอบ

### “เต้” ชงหักเงินเดือนชำระชการ

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า ขอชื่นชมแนวทางกระทรวงมหาดไทยที่ให้ผู้บริหารลดเงินเดือนนำไปสู้กับโควิด แต่เพียงเท่านี้ยังไม่พอคิดว่าต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก 3 มาตรการ คือ 1.ให้รัฐบาลออกพันธบัตรให้ประชาชนซื้อ 2.หักเงินเดือนชำระชการบางส่วน นำเงินมาซื้อพันธบัตรรัฐบาล โดยมีเงื่อนไขว่าชำระชการคนใดมีภาระหนี้สินแต่ถูกหักเงินเดือน รัฐบาลต้องมีมาตรการห้ามเจ้าหนี้มาทวงหนี้เด็ดขาดเป็นเวลา 6 เดือน 3.นำเงินที่ได้จากการยึดทรัพย์สินในคดีทุจริต มาซื้อพันธบัตรรัฐบาล ทั้งหมดเพื่อให้รัฐบาลได้งบประมาณมากพอต่อสู้กับโควิด ช่วยประเทศในภาวะวิกฤติ และเห็นด้วยที่รัฐบาลส่งเทียบเชิญบรรดาเจ้าสัวใหญ่มาหารือ เพราะหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนยอมไม่มีเงินมาซื้อสินค้าของเจ้าสัว

## วิป.รบ.แจ้งรับ 6 ก.ม. สำคัญเข้าสู่สภา

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า มีกฎหมายสำคัญอย่างน้อย 6 ฉบับ รอเข้าสู่สภาช่วงเปิดสมัยประชุมสภาสิ้นเดือน พ.ค.นี้ แบ่งเป็น พ.ร.ก. 4 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีก 1 ฉบับ ส่วนตัวเห็นว่าต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดด้วย หากรัฐบาลตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป จะกินเวลาถึงช่วงเปิดสมัยประชุมสามัญหรือไม่ เบื้องต้นทราบว่าประธานสภาเตรียมการประชุมระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค.ไว้ เพื่อรองรับการพิจารณาเห็นชอบ พ.ร.ก. ทั้ง 4 ฉบับแล้ว ส่วนอีก 2 ฉบับคือ ร่าง พ.ร.บ.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

## พท.ค้านต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ขณะที่ น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลเตรียมประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินภายในสัปดาห์นี้หวังว่าคงไม่มีความจำเป็นต้องต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก เพราะสถานการณ์หลังจากนี้ เชื่อว่ารัฐบาลบังคับใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่ออย่างเคร่งครัดน่าจะเพียงพอ ส่วนการปลดล็อกธุรกิจบางสาขาอาชีพที่ทำได้ต้องเร่งกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม เมื่อรัฐไฟเขียวจะได้ลงมือได้ทันที ยิ่งปลดล็อกธุรกิจที่ไม่กระทบกับการควบคุมโรคได้มากเท่าไร ยิ่งเป็นการลดภาระรัฐบาล และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเร็วมากขึ้นเท่านั้น รัฐบาลต้องเร่งทำการบ้านว่าจะผ่อนคลายธุรกิจชนิดไหนบ้าง และต้องกำหนดมาตรการออกมาให้ชัดเจน จะได้เดินหน้าธุรกิจได้ทันที คนตกงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้เงินชดเชย ถ้าเปิดกิจการให้คนกลับมาทำมาหากินได้บ้าง จะเป็นการเพิ่มทางรอดให้ประชาชน เพราะบางคนบ่นว่า หากรอเงินเยียวยาจากรัฐบาลครบครันอาจต้องอดตาย

## เพกนิวส์ พท.แจกเงินแท็กซี่

วันเดียวกัน เวลา 05.00 น. ที่บริเวณหน้าพรรคเพื่อไทย กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ทยอยมารวมตัวเพื่อรอรับแจกเงิน หลังมีผู้ปล่อยข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะแจกเงินให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ส่งผลให้ถนนเพชรบุรีฯ เข้าเลนในสุด มีรถแท็กซี่จอดเป็นทางยาว จนการจราจรถนนเพชรบุรีติดหนัก ขณะที่ พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนาธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน กล่าวว่า ทางตำรวจได้ชี้แจงกับประชาชนและรถแท็กซี่ที่มาจอดรอว่า พรรคเพื่อไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และขอให้แท็กซี่ขับรถออกจากถนน จนเคลียร์พื้นที่ผิวจราจรกลับสู่ภาวะปกติได้

## ไวยพลอยข้าวข้า้เติมคนเดือดร้อน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การปล่อยข้าวปลอมว่าพรรคเพื่อไทยจะแจกเงินพี่น้องแท็กซี่ที่เดือดร้อนนั้น ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแผนแจกเงินดังกล่าว ขอฝากไปยังคนปล่อยข้าวปลอมเพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย ว่าอย่าซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ลำบากกันมากอยู่แล้วด้วยข้าวปลอมอย่าเอาความทุกข์ร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองหรือหวังทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองกันแบบนี้ พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการตรวจสอบ และเอาผิดกับผู้ปล่อยข้าวปลอมต่อไป

## โฆษก ศบค.ร่วมวงแจมเฟกนิวส์

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมว่าจะมีการแจกเงินในจุดต่างๆ แต่ไม่มีการแจกจริงนั้น ทำแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร การสร้างความหวังให้คนที่อยากมารับ แต่มาแล้วผิดหวังแล้วยังมีโอกาสติดโรคกลับไป ท่านไม่ได้บุญอะไรและได้ความรู้สึกไม่ดีกลับมา อาจทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จะติดตามข่าวปลอมต่างๆ

## “พิชัย” หยันรัฐบาลปมไม้ไ้พื้น ศก.

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลบริหารเศรษฐกิจย่ำแย่ ขณะนี้เป็นห่วงว่าจะไม่สามารถรับมือเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ลงไปอีก และแสดงถึงความหมดหนทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จนต้องทำจดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐี เพื่อขอความช่วยเหลือ แม้ตอนนี้ดูเหมือนไทยสามารถควบคุมการแพร่กระจายไวรัสได้ในระดับหนึ่ง แต่ล้มเหลวในการจัดการด้านเศรษฐกิจ จึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลตั้งนี้ ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ มุ่งเน้นสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ปรับปรุงระบบราชการทั้งหมดให้เป็นระบบออนไลน์ โดยประชาชนติดต่อราชการได้สะดวก ไม่ต้องไปเอง ควรยกเลิกการใช้น้ำมันอี-10 อี-20 อี-85 เพราะขณะนี้ราคาเอทานอลสูงกว่าราคาน้ำมันกลั่นถึง 4 เท่า แล้วปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดตามราคาตลาดโลกที่ลดลงมาก

## จากรัฐวางระเบียบเวลาฆ่าคนจน

ด้านนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ได้ตั้งโต๊ะคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ถึงจะเปิดให้อุทธรณ์ได้แต่ไม่มีส่วนให้เติมข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาจึงควรต้องได้เงินก่อนนี้ ไม่ควรให้ประชาชนเสียเวลา และควรไปเคลียร์ฐานข้อมูลของรัฐที่สับสน โดยเร็วจะดีกว่า สิ่งที่รัฐบาลทำขณะนี้มองว่าเป็น ระเบียบเวลาเพื่อทยอยฆ่าประชาชนเท่านั้น อย่าลืมนะว่าประเทศไทยประสบกับสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 มากกว่าสี่เดือนแล้ว มีคนมากมายกำลังรออยู่ ความช่วยเหลือที่ล่าช้ายังเป็นสิ่งยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยรู้สึกถึงความเดือดร้อนของประชาชน ไม่เคยรับรู้ใส่ใจว่าท้องที่หัวโหยนั้นรอไม่ได้แทนที่จะเอาเวลามาวุ่นวายกับการคัดกรองหรือการอุทธรณ์ชื่อเวลาไปเรื่อยๆ ทำไมจึงไม่จ่ายเยียวยาประชาชนแบบถ้วนหน้าไปเลย

## ก้าวไกลจะอย่าตบตาประชาชน

น.ส.สุทรวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ลงพื้นที่ไปให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการอุดหนุนสิทธิขอรับเงินเยียวยาเช่นกัน สิ่งที่พบคือประชาชนไม่สนใจการอุดหนุนมากนักเพราะยังคงรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติที่ลงทะเบียนไปตั้งแต่รอบแรก นี่คือนโยบายที่รัฐบาลยังไม่ให้ความชัดเจนใดๆ อยากตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ยังไม่ได้คำตอบรอบแรกแล้วไม่ยื่นอุทธรณ์ในวันนี้ สุดท้ายพวกเขาจะไม่ได้รับการเยียวยาใช่หรือไม่ เป็นข้ออ้างว่าประชาชนไม่ยื่นอุทธรณ์เอง อยากขอร้องรัฐบาลว่าอย่าให้ข้ออ้างการทำงานไม่เป็นระบบของรัฐบาลเองมาเป็นเหตุผลในการปฏิเสธประชาชน วันนี้ประชาชนทุกคนยังมีความหวังว่าจะได้รับเงินเยียวยา ในฐานะตัวแทนประชาชนขอร้องรัฐบาลอย่าตบตาประชาชน

### “หมอประเวศ” ชี้ทางฟื้นฟู ศก.

นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า 30 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจโลกมีปัญหา ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำสุดๆจนเกิดปรากฏการณ์ 99 ต่อ 1 มีแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับประโยชน์ อีก 99 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้รับประโยชน์ ดังนั้น ต้องออกแบบระบบเศรษฐกิจกระบวนการที่คนใหม่ พัฒนาก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นสุข ไม่ใช่จิตพิเป็นดั่งนี้ชีวิต แต่ใช้ดัชนีชี้วัดที่รวมทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศิลธรรม เป็นเครื่องชี้วัด เน้นการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เป็นอาชีพที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวอบอุ่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ เมื่อ 50 ปีก่อนเคยเกิดขึ้นที่ ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่จึงเป็นวัตถุประสงค์ของระบบเศรษฐกิจใหม่ ไม่ใช่แข่งขันเสรีอย่างระบบเศรษฐกิจเก่า เพื่อฟื้นฟูประเทศยุคหลังโควิด ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบปัจจุบันเป็นระบบเส้นทางเดียวเวลาตกต่ำแต่ละครั้งจะมีคนฆ่าตัวตาย

### ขงระบบภูมิคุ้มกันตามรอย ร.9

นพ.ประเวศกล่าวว่า รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เสนอเป็นระบบหลายเส้นทางเพื่อการันตีว่าทุกส่วนของสังคมมีเลือดไปหล่อเลี้ยงทั่วถึงทันกาล โดยแต่ละเส้นทางบูรณาการกันสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และทุกเมือง เริ่มจากระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกันบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มีบ้านอยู่ มีอาหารกินอย่างพอเพียง มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โลกวิฤติหรือผกผันอย่างไรชาวบ้านทั้งหมดมีภูมิคุ้มกัน เป็นปัจจัยเอื้อให้เศรษฐกิจมหภาคเข้มแข็ง ส่วนระบบเศรษฐกิจสังคมที่ทั่วถึงเป็นธรรมแบบยุनुส รัฐบาลทำได้ โดยตั้งกองทัพเศรษฐกิจใหม่ให้บัณฑิตกงานทั้งหมดกระจายออกปฏิบัติการให้รวมตัวร่วมคิดร่วมทำร่วมเรียนรู้กับชาวบ้านเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ดึงแหล่งเงินกู้ เทคโนโลยี การจัดการเข้ามาสนับสนุน ถ้าทำเต็มประเทศความยากจน การว่างงาน การปล่อย มลภาวะจะเป็นศูนย์ เท่ากับสร้างอารยธรรมใหม่ ส่วนระบบเศรษฐกิจมหภาคเสมือนเส้นเลือดใหญ่จะไปเชื่อมกับเศรษฐกิจจุลภาค 2 ระบบ ทำให้เศรษฐกิจมหภาคมั่นคงลงตัวเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่



## “สุกิจ” ตอก “วันชัย” ทางใครทางมัน

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงตอบโต้นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ที่ออกมากล่าวตำหนิ ส.ส.เล่นการเมืองในช่วงวิกฤติโควิด-19 ว่า นายวันชัยอย่ามาชวนทะเลาะด้วยการพูดแบบนี้ ถ้า ส.ส.ทำไม่ถูกกาลเทศะประชาชนสามารถใช้ดุลพินิจตัดสินได้อยู่แล้ว อยากบอกนายวันชัยว่าขณะนี้สถาบัน ส.ส. และ ส.ว. ควรมุ่งทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ควรก้าวล่วงไปวิจารณ์สถาบันอื่น จะทำให้มีปัญหาตามมา ส่วนกรณีที่มี ส.ส.บางคนตำหนิตนที่ระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาแค่วันเดียวเพื่อพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาลนั้น ถ้าคำพูดของคุณผิดพลาดต้องขอโทษ เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 ระบุว่าเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.แล้วให้การประชุมสภาฯ ในคราวต่อไปมีการเสนอ พ.ร.ก.ต่อสภาโดยไม่ชักช้า ขึ้นอยู่กับสภาฯ

## “ปู” ควง “ทักษิณ” ชื้อปชูปเปอร์ฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์ลงเฟซบุ๊กเป็นภาพเขียนอยู่บริเวณหน้าร้านผลไม้คู่กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ระหว่างไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เกตแห่งหนึ่งในนครดูไบ ระบุข้อความว่า “หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปทั่วโลก ทุกๆประเทศต่างออกมาตรการต่างๆแตกต่างกันออกไปตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด ที่ดูไบก็ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง จะไปไหนต้องทำหนังสือขออนุญาตถึงจะไปได้ แต่ไปได้เพียงแค่อุปเปอร์มาร์เกต ร้านขายยา โรงพยาบาล หรือมีเหตุจำเป็นเท่านั้น ประกาศมาได้สองสัปดาห์แล้ว และต่อเป็นสัปดาห์ที่สาม ตั้งแต่ประกาศเคอร์ฟิวดิฉันก็ไม่เคยได้เจอกับพี่ชายเลย จึงได้นัดเวลากันเพื่อขออนุญาตออกมาซื้อของใช้ที่จำเป็นที่ซูเปอร์มาร์เกตในช่วงเวลาที่ต้องเก็บตัว เลยถือโอกาสนี้ออกมาหาซื้อของด้วยกันและเพื่อจะได้มาเจอกันให้หายคิดถึงพร้อมกันไปด้วย”

## “นิพนธ์” แจ้งจับคนอ้างงาบหัวคิว

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย แถลงถึงกรณีเพจเฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมของนายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงศ์ เปิดเผยคลิปเสียงอ้างเป็นคนใกล้ชิด มท.2 สนทนาเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการขุดดินแลกร้า ที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ว่า ได้มอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างตามคลิปเสียง ที่ สน.บางซื่อแล้ว เพราะทำให้สังคมเข้าใจผิดและเกิดความเสียหาย ยืนยันว่าไม่รู้ไม่ทราบเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น ไม่รู้จักกับบุคคลที่กล่าวอ้างตามคลิปเสียง เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ได้เดินทางไปตรวจราชการติดตามภัยแล้ง จ.ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี มีกำหนดการ ชัดเจน ไปที่ใดในขณะมีใครบ้าง ทุกคนต่างยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักกับบุคคลที่อ้างชื่อในคลิปเสียง หากพบใครเกี่ยวข้องกับกรสมอ้างจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด โครงการขุดดินแลกร้ามีมาก่อนนี้ 2-3 ปีแล้วไม่เกี่ยวกับงานที่ตนไปตรวจราชการ

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news>



## "เตรียมตัวดี ๆ"

หลังจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท หนักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ผ่านราชกิจจานุเบกษา จากนั้นก็ถูกฝ่ายค้านตั้งแท่นตรวจสอบทันทีในการเปิดสมัยประชุมสภาฯ ในปลายเดือน พ.ค.นี้

ฝ่ายค้านขู่ว่า เตรียมตัวดี เพราะเล็งเห็นว่าจะเกิดการเอื้อประโยชน์ รวมทั้งมีการโกงมหาดศาลหรือไม่ #รัฐบาลขอทาน

เป้าที่ถูกล้อตรวจสอบคงหนีไม่พ้นคือทีมเศรษฐกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบของ **สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกฯ และ **อุตตม สาวนายน** รมว.การคลัง

โดยเฉพาะ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่แบ่งเป็นเงิน 2 ก้อนคือ ก้อนแรกจำนวน 6 แสนล้านบาท ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน ที่ส่วนใหญ่มุ่งไปที่การจ่ายเงิน 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือนว่าจะจ่ายให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือไม่ จากเดิมเคยให้ความหวังว่าจะจ่าย 6 เดือน

รวมทั้งชี้แจงกรณีผู้เดือดร้อนไปทวงถามเรื่องนี้ที่กระทรวงการคลัง แต่ถูก จนท.ปิดประตูกระทรวงใส่หน้าประชาชน

แต่ที่น่ากังวลมากคือเงินอีก 4 แสนล้านบาทที่รัฐใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจลงไปในพื้นที่ต่างๆ ผ่านกลไกกระทรวงมหาดไทย และกองทุนหมู่บ้าน แม้คนกันเองยังออกอาการห่วง

**คำคุณ สิทธิสมาน** สมาชิกวุฒิสภาโพสต์ จับตาเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ดักคอ "ฝูงแร้งลง"- "รุมทิ้ง"- "เชื้อข้าวไม่ยอมตาย"

"เบื้องต้นจะต้องไม่ใช่แค่งบประมาณเพื่อหาเสี่ยงหาคะแนนนิยมให้พรรคการเมืองต่างๆ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองในทางปฏิบัติที่เป็นจริงเขาห่วงกัน"

**กรณ์ จาติกวณิช** หัวหน้าพรรคกล้า ตั้งข้อสังเกตว่า "ผมเห็นว่าต้องมีแผนในรายละเอียด อย่าล้ากไก่เหล็กเลี้ยงกลไก พ.ร.บ.งบประมาณปกติ"

นี่แค่เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ยังไม่นับเรื่อง พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินฯ ที่ฝ่ายค้านจับตาวางแบงก์ชาติจะโอบอุ้มเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนช่วยเหลือตราสารหนี้ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปีนี้ด้วยหรือไม่

ประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่ทีมเศรษฐกิจต้องชี้แจง...เพื่อกู้วิกฤติติดศูนย์ให้รัฐบาล

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/pdetail/63755>

21 เม.ย. 2563 05:12 น.

## กล้าได้กล้าเสีย : จะเอาแบบไหนกันดีล่ะ?

สายล่อฟ้า

กลัวอดตาย-ไม่กลัวโรค



**ทุนนิยมล่มสลาย...สรุปรายการ ช่วยเหลือประชาชนช่วง "โควิด-19" เช็กชัดๆ ใครได้สิทธิ์ไหนบ้าง** ทร. หนึ่งบ 33% 4,100 ล้าน หนุนรัฐแก้โควิด-19 ชะลอซื้อเรือดำน้ำ วิเคราะห์การเมือง : ฟันเศรษฐกิจ-เยียวยาประชาชน โจทย์ใหญ่หลังจบโควิด-19

สังคมอเมริกากำลังเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างคำ 2 คำ คือ “อด” กับ “โรค” ซึ่งดูท่าจะเกิดความรุนแรงจะยกระดับสูงขึ้น ระหว่างประชาชนกับประชาชน รัฐกับประชาชนและรัฐบาลกลางกับรัฐและประชาชนท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ติดเชื้อเป็นรายวัน เสียชีวิตเป็นรายวันจนติดอันดับ 1 ของโลก

ฝ่ายที่ต้องการให้มาตรการ “ล็อกดาวน์” ดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อรักษาชีวิตของผู้คนอันเป็นแนวทางที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ หลายประเทศนำไปใช้อย่างได้ผลคือ การระบดลดลงเป็นลำดับ และกำลังเดินหน้าเพื่อผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงเป็นเหตุเป็นผลที่รัฐบาลไทยมาใช้ปฏิบัติแต่ฝ่ายที่จะต้องการให้ยกเลิกอ้างถึงสิทธิความเป็นคนที่จะต้องมืสิทธิเสรีภาพไม่ใช่ใช้อำนาจสั่งกักกันไม่ต่างไปจาก “คุก”

“ประชาธิปไตย” แม้แบบของชาวอเมริกันมองต่อไปว่าหากไม่ยกเลิกหรือผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มจะสร้างปัญหาให้กับชาวอเมริกันเพราะต้องถูกกักตัว หยุดงาน ธุรกิจดำเนินการต่อไปไม่ได้ แบบนี้ตายแน่ๆ ไม่กลัวโรคแต่กลัวอดตายมากกว่า...ทั้งๆที่มันนำไปสู่ความตายได้ไม่แพ้กัน หากไม่คิดอย่างแยกแยะให้ออกว่าควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร

“โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่อ้างว่าเขามีอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ แต่การบริหารจัดการถือว่า “สอบตก” จนกลายเป็นตัวปัญหาเอง เป็นอีกตัวอย่างที่เติมเต็มคำว่า “ทุนนิยม” ให้ชัดเจนขึ้นอีกทางหนึ่งทำให้เห็นทะลุไปว่า “ทุนนิยม” กำลังจะล่มสลาย มีการวิเคราะห์กันว่าอาการของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่พอจะมองเห็นอเมริกามีคนตกงานราว 22 ล้านคน เริ่มแต่ไวรัสระบาดเริ่มมีผลต่อชาวอเมริกันโดยตรงเท่ากับว่าเป็น 1 ใน 10 ของชาวอเมริกัน

คาดว่าคนตกงานอาจจะพุ่งไปสูงสุดถึง 47 ล้านคน ถ้าเศรษฐกิจทรุดลงไปมากกว่าเดิม ก็สะท้อนปฏิกริยาจากผู้ชุมนุมประท้วงที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือจะทำให้ต้องเสียเศรษฐกิจอเมริกันไปกว่า 5 แสนคนเหล่าผู้คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบทุนนิยมโดยเฉพาะที่สร้างความร่ำรวยระดับโลกยอมไม่พอใจต่อสภาพที่เกิดขึ้น

“อเมริกันต้องมาก่อน” อย่างผู้นำสหรัฐฯ คนปัจจุบันจะเลือกทางไหนล่ะ? เอาจ่ายๆว่าเขาจมไม่ลงแน่ต้องเอาชนะการเมือง ต้องไม่ยอมให้ทุนนิยมพังกาไปต่อหน้าต่อตา นั่นหมายถึงว่ายังมีชาวอเมริกันให้การสนับสนุนอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง

แต่อีกส่วนหนึ่งจับหลักคิดให้ความสำคัญกับ “ชีวิตคน” มากกว่า “ธุรกิจเศรษฐกิจ” มากกว่าดูท่าว่าจะขัดแย้งรุนแรงมากยิ่งขึ้นไทยเป็นประเทศเล็กๆขนาดเศรษฐกิจระดับกำลังพัฒนา การแก้ไขปัญหาจึงง่ายกว่าเพียงแต่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้ “มหาเศรษฐกิจ” หากไม่โดดลงมาช่วยกันก็จงดูสหรัฐฯ เป็นตัวอย่างได้.

“สายล่อฟ้า”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1825383>



## ถึงไหนถึงกัน

แม่ลูกจันทร์

### สงครามปราบไวรัสโควิดต้องใช้เงินลงทุนมากมโหฬาร

นอกจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อแจกเยียวยาประชาชนหลายสิบล้านคนที่กำลังจะอดตายนายกฯ ลุงตู่ ยังสั่งหั่นงบรายจ่ายของหน่วยราชการต่างๆ โยกไปไว้ในงบกลางอีก 1 แสนล้านบาท เตรียมระดมงบฉุกเฉินไปปราบไวรัสให้สุดลิ่มทิ่มประตู

แม้แต่งบจัดซื้ออาวุธ 3 เหล่าทัพปี 2563 วงเงิน 6.9 หมื่นล้านบาทยังต้องโดนเจียนไป 20 เปอร์เซ็นต์พล.ร.ท. ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ แถลงว่า พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ตัดสินใจปรับลดงบประมาณปีนี้ลงกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงินกว่า 4,100 ล้านบาท มากกว่าที่รัฐบาลขอมมา

โดยกองทัพเรือจะเลื่อนการเซ็นสัญญาซื้อเรือดำน้ำเงินลำที่ 2 และลำที่ 3 มูลค่า 22,000 ล้านบาทออกไป 1 ปี “แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าแผนซื้อเรือดำน้ำเงินเพิ่มอีก 2 ลำ จะทำให้กองทัพเรือไทย มีเรือดำน้ำไว้ดำลึบดำไผ่ปกป้องท้องทะเลไทย 3 ลำ

ทัพเรือเมียนมามีเรือดำน้ำ 1 ลำ ทัพเรือเวียดนามมีเรือดำน้ำ 6 ลำ ทัพเรือมาเลเซียมีเรือดำน้ำ 2 ลำ และทัพเรือสิงคโปร์มีเรือดำน้ำ 2 ลำดังนั้น กองทัพเรือไทยจึงต้องมีเรือดำน้ำประจำการรบให้ครบ 3 ลำ ให้ศัตรูคร้ามเกรง

นอกจากชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำเงินล็อต 2 ไป 1 ปี กองทัพเรือยังชะลอโครงการสร้างที่จอดเรือดำน้ำอีก 900 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำไปอีก 1 ปี มีเรือดำน้ำแล้ว ยังต้องมี ฮ.ปราบเรือดำน้ำให้กล้ำมโตขึ้นอีกเท่าตัว

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ากองทัพอากาศของ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ได้ตัดสินใจปรับลดงบเสริมเชื้อเพลิงปี 2563 ลงอีก 23 เพอร์เซ็นต์ คิดเป็นวงเงินกว่า 3,300 ล้านบาทเช่นกันโดยจะชะลอแผนจัดซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ 2 เครื่อง วงเงิน 2,450 ล้านบาท และแผนการจัดซื้อเครื่องบิน 12 เครื่อง วงเงิน 5,195 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี

สรุปว่า กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ ตัดงบซื้ออาวุธ ปี 2563 ไปโปะไว้ในงบกลาง รวมกัน 7,400 ล้านบาท ตามที่นายภาฯ ลุงตู๋ขอมายังเลื่องบกองทัพบกของ ผบ.ทบ.บิ๊กแดง น้องรักบิ๊กตู๋ ที่มีกำลังรบใหญ่โตมโหฬาร และได้รับเงินจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่ากองทัพอากาศและกองทัพเรือ

“แม่ลูกจันทร์” คาดว่า กองทัพบกจะปรับลดงบจัดซื้ออาวุธปี 2563 ลงไป 20 เพอร์เซ็นต์เช่นกันอาจต้องชะลอโครงการซื้อยานเกราะ ลำเลียงพลสไตรเกอร์ลอตที่ 2 จำนวน 50 คัน วงเงิน 4,500 ล้านบาท ยืดออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากกองทัพบกเพิ่งจัดซื้อรถยานเกราะสไตรเกอร์ ลอตแรกไปแล้ว 37 คัน และอาจต้องชะลอแผนซื้อปืนใหญ่ขนาด 155 มม. วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนปืนใหญ่รุ่นเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม

เมื่อ ผบ. 3 เหล่าทัพ ยอมหันงบซื้ออาวุธกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท เอาไปโปะในงบกลางเพื่อทำสงครามปราบไวรัสโควิด 19 ให้เห็นดำเห็นแดง ทุกกระทรวงก็ต้องยอมตัดงบปี 2563 คืนไปโปะในงบกลางโดยไม่หือไม่อือ งบจัดสัมมนา งบจัดอบรม งบเดินทางไปดูงานต่างประเทศปีนี้โดนตัดเหี้ยนไม่เหลือติดปลายนม ขนเอาไประดมทุนสู้ไวรัสทุกบาททุกสตางค์.

“แม่ลูกจันทร์”

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1825321>



## คาบถูกคาบดอก : เราจะไม่ทิ้งกัน (ถ้าไม่จำเป็น)

มาตรการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ยังไม่เด็ดขาดชัดเจน ชักเข้าชักออก มีอยู่สาเหตุเดียวคือไม่มีเงิน ถ้าจะพูดกันถึงขนาด รัฐถังแตก คงจะเร็วเกินไปเพราะอย่างน้อย ธปท. ยังสามารถที่จะใช้เงินทุนสำรองพิมพ์แบงก์ ออกมาหมุนสภาพคล่องในระบบได้อีกกระยะ หรือ กระทรวงการคลัง สามารถที่จะออก พ.ร.ก.กู้เงิน ได้อีกพอประมาณ เพราะยังไม่ชนเพดานที่กำหนดไว้ หรือถ้าชนเพดานจริงๆก็สามารถจะแก้ไขขยายเพดานการกู้เงินออกไปได้อีก แต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่แจกเงิน เฟส 3 คนละ 5 พันบาท 3 เดือนเพราะไม่มีเงิน

จะด้วยเจตนาอะไรก็ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศกลางจอว่าจะทำจดหมายเปิดผนึกไปถึง 20 มหาเศรษฐีคนไทย ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาโควิด-19 และจะช่วยอะไรได้บ้าง คนก็ไปตีความกันอีกว่า รัฐบาลเตรียมขอเงินมหาเศรษฐี ที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันแล้วมากกว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี เสียอีก เหตุผลเดียวคือ รัฐบาลถังแตก ไม่มีเงิน จนกระทั่งถูกชาวโซเชียลรุมถล่ม เป็น **รัฐบาลขอลาน**

ไม่ตีต่อไตของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แน่นนอน ให้บรรดาลีลาออกมาช่วยกันแก้ตัวว่า ไม่ได้ขอเงิน แต่จะขอความรู้ประสบการณ์ วิธีการในการแก้ปัญหาโควิด-19 เท่านั้น แต่คนก็ไม่เชื่อคำแก้ตัวอยู่ที่ภาพที่คนไปรอ ของแจก รอก การ แจกเงิน จากผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เป็นพันคน เป็นภาพที่แท้จริงของผลกระทบกับชาวบ้าน ที่หาเช้ากินค่ำ ภาพที่มีคนได้รับความเดือดร้อนเพราะการแจกเงินเยียวยา 5 พันบาทของ กระทรวงการคลัง ไม่ทั่วถึง ไปประท้วงกันที่ กระทรวงการคลัง เป็นภาพของความบกพร่องในการบริหารจัดการของรัฐบาล ยังห่างไกลคำว่ามีอาชีพ **ชาวบ้านกำลังจะอดตาย**

และเป็นภาพที่คนไทยกำลังหาทางเยียวยากันเองมากกว่า จะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่ช่วยไม่ว่ากัน แต่ โฆษกศูนย์โควิด-19 ทำเนียบ ยังออกมาท้วงว่า คนพวกนี้ถือว่า เป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง จะด้วยเจตนา ดีแค่เห็นก็ตาม ชาวบ้านฟังแล้ว ของขึ้น มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

อันที่จริง 20 มหาเศรษฐี เขาก็หาทางช่วยอยู่แล้ว ทั้งการบริจาคเงิน บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ การบริจาคข้าวกล่อง ข้าวสารอาหารแห้ง ให้ทั้งชาวบ้านที่เดือดร้อนและบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มเสี่ยง มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะ ยาวที่สร้างโรงงานหน้ากอกอนามัยบ้าง โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์บ้าง แต่เขาไม่ยากโง้งขนาดเพราะเขากลับ เกินหน้าเกินตารัฐบาล เกินหน้าเกินตาท่านผู้นำ

ก็ยังมี นักการเมืองมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ใครไปแจกเงิน แจกของให้ชาวบ้านก็โวยวายว่า เป็นการซื้อเสียงล่วงหน้า ซึ่ง จะว่าตามจริง นักการเมืองที่เสียสละบริจาคเงินเดือนตัวเองนับนิ้ว ดูได้ ส.ว.โดยตำแหน่งทั้ง 6 คนที่มาจาก ผบ.เหล่าทัพ, มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ รมว.-รมช.มหาดไทย และ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของมหาดไทย นอกนั้นไม่มี น้ายา มีแต่น้าลาย.

**หมัดเหล็ก**

mudlek@thairath.co.th

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1825384>